
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยวิสามัญ  

ครั้งที่ 9/2557 
วันศุกร์ที ่10 ตุลาคม  2557 

เวลา 9 : 00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์  ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

  ---------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
   

1. ผศ.ฉัตรชาย    ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  
  2. ผศ.คณาธิป    จิระสัญญาณสกุล          รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1 
 3. ผศ.พันธุ์เดช    นนท์แสงโรจน์   รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2 
 4. นายสมพงษ์    ชีไธสง   กรรมการ 
  5. นายอัครวุฒิ    สื่อประสาน  กรรมการ 
  6. นายภัทรพงศ์   อัญชันภาติ  กรรมการ 
 7. นายสู้ศึก    ศิลป์จารุ                    กรรมการ 
 8. นางร าพึง                สีทองค า   กรรมการ 
 9. ผศ.มาลี    น้อยไร่ภูมิ  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ ฯ 
  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. รศ. ประภัสร ์  สิริสัมพันธ์นาวา  ติดราชการ 
 2. ผศ.ศรีศักดิ์    เย็นมะโนช                ติดราชการ 
 3. ผศ.อารี  เลาะเหม็ง  ติดราชการ 
  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. น.ส.อรพรรณ           กระทงยาม        เจ้าหน้าที่ธุรการสภาคณาจารย์ฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา 9 : 00 น.  
  

 ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
        1.1.1 แสดงความยินดีกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  คุณล าพึง  สีทองค า  
ซึ่งได้รับเลือกจากอาจารย์และข้าราชการวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ 
        1.1.2 แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผศ.มาลี  น้อยไร่ภูมิ 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุม 
     2.1 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ 8/2557   
               

        มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับรองรายงานการประชุม 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
         3.1 การหักวงเงิน  0.1% ให้อธิการใช้ในการบริหาร 
       ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลตะวันออก มีการหักเงินที่จะใช้ในการขึ้นเงินเดือน
ข้าราการไว้ 0.1 % ไว้เพ่ือการบริหารนั้น  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้บันทึกคัดค้านไปแล้ว  และได้น าส่งมติ
คัดคานของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมทร. ทั้ง 9 แห่ง แนบไปด้วย  แต่ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานแต่อย่างใด 
    3.2 การปรับขึ้นเงินเดือน 8 %  พ.ร.บ. กบข. และ พ.ร.บ. เงินเดือนเลื่อนไหล   
       ส าหรับข้อเรียกร้องให้ปรับขึ้นเงินเดือน 8 %  และ พ.ร.บ. เงินเดือนเลื่อนไหล  ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น สกอ. ได้น าส่งเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  รวมถึง พ.ร.บ. กบข. 
ซึ่งก าลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     4.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557   
                   ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม  2557  ได้รับการพิจารณามีผลแล้ว ตั้งแต่ 
วันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา  ทั้งเป็นผลจากการเรียกร้องของสภาคณาจารย์และข้าราชการมาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  และขณะนี้การด าเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยก าลัง
จะเป็นระบบ และถูกต้องตามกฎหมาย 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

 4.2 การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 9 ราย 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

 

      4.3 กรณารสรรหาอธิการบดี มทร.ตะวันออก  
          การสรรหาอธิการบดี มทร.ตะวันออก ซึ่งได้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2557  แต่ยังไม่มาโปรดเกล้าฯ  มหาวิทาลัยจึงต้องคัดเลือกผู้ท าหน้าที่รักษาการอธิการบดีได้คราวละ 
180 วัน  ในวาระแรกจะครบก าหนดลงในเดือนตุลาคมนี้  ซึ่งต้องมีการคัดเลือกคัดเลือกผู้ท าหน้าที่รักษาการ
อธิการบดีในรอบใหม่  จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ 
   

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
   

                        4.4 ค าเสนอของบประมาณ ประจ าปี  2559  ของ สภาคณาจารย์ฯ  
         ตามที่กองแผนงานและนโยบายได้ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งค าเสนอของบประมาณ
ประจ าปี 2559 ภายในเดือนตุลาคม นั้น สภาคณาจารย์ข้าราชการก็ได้จัดท าค าของบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืน 
ไปทั้งสิ้น  10  โครงการ  วงเงิน 1,263,810.00  บาท 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

 

                        4.5 การจัดตั้งส่วนงานภายในเกี่ยวกับบัวและศูนย์พันธุ์ไม้ งบประมาณ 44 ล้านบาท 
  

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1 การน าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ. มาลี  น้อยไร่ภูมิ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเข้าประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 16  ตุลาคม 2557 
          ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 7 ตุลาคม  2557  เรื่องรายชื่อได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  ที่ได้จัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม  2557  ซึ่งได้แก่  ผศ. มาลี  น้อยไร่ภูมิ การนี้ที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้น า
เรื่องเข้าพิจารณาเพ่ือเสนอให้ ผศ. มาลี  น้อยไร่ภูมิ เข้าประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 16  ตุลาคม 2557  
 

                         มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ   ที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 

     5.2 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสภามหาวิทยาลัย 
         ดว้ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสภามหาวิทยาลัยได้พ้นวาระ  มหาวิทยาลัยจึง
ด าเนินการให้มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่  โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนเสนอแนะชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้น ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามเอกสารที่แนบ  เข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือเสนอแนะต่อกรรมการสรรหาต่อไป 
 

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ   ที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอแนะต่อกรรมการสรรหา 
      

     5.3 งบประมาณสภาคณาจารย์ปี 2558  
          ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้แสนอขออนุมัติโครงการในหมวดรายจ่ายอ่ืน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 รวม 2 โครงการเพ่ือเข้าร่วมประชุมกรรมารสภามหาวิทยาลัยเทคโนยี
ราชมงคล 9 แห่ง ในเดือนพฤศจิกายน  ปรากฏว่าไม่ผ่านการตรวจสอบจากกองนโยบายและแผน  จึงต้องน า
กลับมาปรับตามค าแนะน า 
   

             มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เห็นชอบ 
 

    5.4 ค าร้องของ ผศ.ดร. ทรงศักดิ์  จุนถิระพงศ์ 
        ตามที่ ผศ.ดร. ทรงศักดิ์  จุนถิระพงศ์ ได้บันทึกข้อความถึงประธานสภาคณาจารย์ ที่ ศธ
0580.201(1)/1368.4 งวันที่ 23  กันยายน  2557  เรื่องขอค าชี้แจงรายวาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  นั้น  ที่
ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการเปิดสอนรายวิชาดังกล่าว ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อใหการจัดการศึกษาในคณะมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด  จึงไม่อยู่ในอ านาจ
ของสภาคณาจารย์ฯ ที่จะพิจารณา 
 

  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ที่ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้ถอนวาระนี้ 
 

     5.5 การลาออกจากสภาคณาจารย์และข้าราชการและพ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับฯ 22(3) 
         ด้วย รศ.ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0580.008/295 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 มีผลให้พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับฯ ข้อ
22(3)  
  

  มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แจ้งมติสภาคณาจารย์
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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    5.6 การขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
         ด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2557 เพ่ือให้การใช้เงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 นี้ จะต้อง
เบิกจ่ายตามี่จ่ายจริง และด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ    
    6.1 การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยวิสามัญครั้งที่ 11/2557   จะจัดในวัน
พฤหัสบดทีี่ 6 พฤศจิกายน  2557  ที่วิทยาเขตจันทบุรี 
 

              มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เห็นชอบ  และมอบฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ 
ด าเนินการขออนุมัติและประสานกับวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อขอใช้สถานที่ 
 

   
 
ปิดประชุม เวลา  15:30 น.  
 
            

          
        นางสาวอรพรรณ   กระทงยาม                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี   น้อยไร่ภูมิ       
เจ้าหน้าที่ธุรการส านักงานสภาคณาจารย์ฯ                     กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ 
          จดบันทึกการประชุม                                           ตรวจบันทึกการประชุม 
      

 
                               
. 
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